

ผนวก ง IPB ในการ ปปส. ประกอบเอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ขว. ในการ ปปส.

การจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าวในการ ปปส.

(Intelligence Preparation of The Battlefield for Counterinsurgency Operation)

กล่าวทั่วไป

กรรมวิธีในการดำเนินการต่อข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาตามที่ต้องการนั้น มีอยู่ด้วยกันมากมายหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการ และผลลัพธ์ที่ต้องการให้ออกมามุ่งไปสู่การแสวงหาคำตอบในเรื่องใด สภาพแวดล้อมของกระบวนการ และข้อมูลเป็นเช่นไร ความคุ้นเคยของผู้ที่ดำเนินงานในกรรมวิธีต่างๆ นั้นเป็นอย่างไร เช่น การดำเนินงานในการแสวงหาคัดกรองใจทางทหาร ก็มักจะใช้กรรมวิธีในการแสวงหาคัดกรองใจตามขั้นตอนของ ผบ. - ฝอ. ๕ ขั้นตอน (เมื่อหลายปีที่ผ่านมา) และปัจจุบันพัฒนาขึ้นมาเป็น ๔ กลุ่มงานที่ใช้กันอยู่เป็นต้น ซึ่งข้อเท็จจริงแล้ว กรรมวิธีอื่น ๆ ก็มีอีกมากที่สามารถนำมาใช้ได้ แต่กรรมวิธีที่กล่าวมานี้เหมาะสมกับการแก้ปัญหาทางทหาร และทหารไทยมีความคุ้นเคยที่สุดในเวลานี้ ดังนั้นเราจึงได้ใช้กรรมวิธีดังกล่าวนี้เป็นหลัก นอกจากนี้กรรมวิธีดังกล่าวนี้ ถ้าเรามีความเข้าใจอย่างแท้จริงในกระบวนการของกรรมวิธี ก็จะทำให้เราสามารถประยุกต์ใช้ได้ในเรื่องอื่น ๆ ได้เช่นกัน เช่น เราอาจจะนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามได้ในทุกทุกเรื่อง (กองทัพที่ผลิตและเผยแพร่กรรมวิธีในการแสวงหาคัดกรองใจนี้ ก็ใช้ในสถานการณ์ที่มีการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามอย่างแพร่หลายเช่นกัน) ในการแก้ปัญหาคัดกรองใจและปราบปรามการก่อความไม่สงบ และการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามอื่น ๆ ในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกก็เช่นกัน ได้นำเอากรรมวิธีในการแสวงหาคัดกรองใจทางทหาร ๔ กลุ่มงานมาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากความคุ้นเคยกันอยู่แล้วของผู้ใช้ และเหมาะสมที่สุดที่ทหารไทยจะนำมาใช้ในขณะนี้

และเพราะการจัดเตรียมสนามรบทางการข่าว ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้อยู่ในกรรมวิธีในการแสวงหาคัดกรองใจทางทหารที่กลุ่มงานอยู่ด้วย ดังนั้นจึงจะเป็นการเหมาะสมที่เราจะได้ ศึกษาและประยุกต์ใช้การจัดเตรียมสนามรบทางการข่าว มาใช้งานในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบด้วย โดยทั้งนี้ เราจะต้องไม่ยึดติดกับสิ่งที่เราได้นำไปใช้ในการรบตามแบบมาแล้ว ซึ่งจะทำให้เราไม่สามารถเข้าใจถึงเหตุและผล รวมทั้งแก่นแท้ของกรรมวิธีได้

บททวนขั้นตอนการเตรียมสนามรบด้านการข่าว

๑. การกำหนดสภาพแวดล้อมของสนามรบ ด้วยการกำหนดสภาพแวดล้อมที่สำคัญ จัดแบ่งประเภทของข่าวสารที่จำเป็นในการจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว และการวางแผนของหน่วยเป็นส่วนรวมในภารกิจนั้น ๆ โดยนำออกมาจากแฟ้มข่าวกรองของตน, กำหนด AO และ AI, วางแผนการใช้เวลา, กำหนดความต้องการข่าวกรอง และสมมุติฐาน และรวบรวมข่าวสารทั้งหมด

๒. การอธิบายผลกระทบของสภาพแวดล้อมสนามรบ

- เป็นการประเมินผลกระทบของสนามรบ ต่อการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ และพัฒนาแผนภาพที่ทำให้เห็นผลกระทบของสนามรบต่อหนทางปฏิบัติของฝ่ายก่อความไม่สงบ และฝ่ายเราในพื้นที่ปฏิบัติการ

- สธ. ๒ จะต้องมีความชำนาญพอที่จะกำหนดออกมาได้ว่า ลักษณะเฉพาะของสนามรบในด้านใดที่จะมีผลกระทบต่อหนทางเลือก และการปฏิบัติของทั้งสองฝ่าย ทั้งที่เป็นผลกระทบหลัก และสำคัญรอง ๆ ลงไป

- ประเมินผลพื้นที่ปฏิบัติการที่สมบูรณจะช่วย สธ. ๒ ในการวิเคราะห์ออกมาได้ว่า สภาพทางด้านภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศ, ประชาชน, การเมืองการปกครอง, เศรษฐกิจ, และสังคมจิตวิทยา (เช่น ศาสนา, ความเชื่อ, เชื้อชาติ เป็นต้น) จะมีผลมากน้อย และสำคัญต่างกันอย่างไร ทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก เวลาที่มีอยู่ สธ. ๒ อาจไม่สามารถพัฒนาแผนภาพของทุกเรื่อง ที่มีผลกระทบต่อสนามรบได้ทั้งหมด ดังนั้นจะต้องจัดทำไปตามลำดับความเร่งด่วน ตามความสำคัญของแต่ละด้านที่มีผลกระทบต่อ หนทางเลือก และการปฏิบัติของทั้งสองฝ่าย

๓. การประเมินค่าภัยคุกคาม

- ทำการพิสูจน์ทราบ และวิเคราะห์การจัด โครงสร้าง ส่วนประกอบต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของแต่ละส่วน หลักนิยม ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี จิตความสามารถ จิตจำกัด และรูปแบบการปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อพิจารณาออกมาให้ได้ว่า ฝ่ายก่อความไม่สงบสามารถทำอะไรได้บ้าง และทำอะไรไม่ได้

- ในขั้นนี้ สธ. ๒ ต้องประเมินค่าฝ่ายก่อความไม่สงบ และการสนับสนุนที่อาจมีมาจากภายนอกทั้งสิ้นในสนามรบ โดยวิเคราะห์ไปที่โครงสร้างการจัดของฝ่ายก่อความไม่สงบ, แนวร่วมต่าง ๆ บทบาทและความสัมพันธ์ของผู้นำขบวนการกับองค์กรหรือบุคคลสำคัญอื่นๆ จิตความสามารถ และจิตจำกัดของฝ่ายก่อความไม่สงบ หลักนิยม ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี ซึ่งบางครั้งเราอาจไม่มีข้อมูลไม่ชัดเจน ซึ่งจะทำให้เราอาจต้องจัดทำแผนภาพเหตุการณ์กับเวลา แผนภาพการปฏิบัติของฝ่ายก่อความไม่สงบ ทั้งนี้ก็เพื่อวิเคราะห์หารูปแบบ และวิธีการปฏิบัติของฝ่ายก่อความไม่สงบออกมา นอกจากนี้ สธ. ๒ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมวิเคราะห์ไปถึงขบวนการ หรือองค์กรที่คอยให้ความช่วยเหลือฝ่ายก่อความไม่สงบจาก ภายนอกประเทศด้วย

๔. การพิจารณากำหนดหนทางปฏิบัติของภัยคุกคาม

- ในขั้นนี้ สธ. ๒ จะทำการพิจารณาหนทางปฏิบัติของฝ่ายก่อความไม่สงบ โดยพุ่งเล็งความพยายามไปที่ข่าวกรองที่ได้รับความเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้สูงต่อเป้าหมาย และการดำเนินงานของฝ่ายก่อความไม่สงบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่มุ่งกระทำต่อ

ระดับประเทศ ระดับพื้นที่ปฏิบัติการ ต่อเป้าหมายประชาชน เป้าหมายพื้นที่ และ
เป้าหมายฝ่ายรัฐบาล

- สธ. ๒ ดำเนินงานจัดเตรียมแผนภาพสถานการณ์แสดงหนทางปฏิบัติที่อันตรายที่สุด และ
หนทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ของฝ่ายก่อความไม่สงบ โดยการรวบรวมผลผลิตที่ได้กระทำไป
ทั้งหมดมาวิเคราะห์ประกอบเข้ากับตัวแบบของการประเมินค่าภัยคุกคามในชั้นที่สาม
เพื่อให้ได้หนทางปฏิบัติออกมา
- หนทางปฏิบัติที่ออกมาอาจมีความกว้าง และเป็นนามธรรมมาก ซึ่งอาจมีความจำเป็นที่
จะต้องการการกำหนดหนทางปฏิบัติออกมาในรูปที่ละเอียด และเป็นรูปธรรมมากขึ้นใน
รูปของขีดความสามารถต่าง ๆ ในขีดความสามารถเบื้องต้น สนับสนุน และเพิ่มเติม เช่น
ในหนทางปฏิบัติหนึ่ง ๆ อาจมีองค์ประกอบเป็นหนทางปฏิบัติย่อย ๆ ออกมาเป็น หนทาง
ในการก่อการร้าย, การบ่อนทำลายทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และ
สงครามกองโจร เป็นต้น
- หลังการกำหนดหนทางปฏิบัติออกมาได้แล้ว ในการรวบรวมข่าวสารต่อไปในอนาคต และ
เพื่อเป็นการยืนยัน หรือปฏิบัติต่อหนทางปฏิบัติของฝ่ายก่อความไม่สงบในแต่ละหนทาง
ปฏิบัตินั้น สธ. ๒ อาจได้พิจารณาจัดทำตารางเหตุการณ์ขึ้นมาในรูปของ NAIs

ตัวอย่างการจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าวในการ ปปส.

๑. สถานการณ์สมมุติ

ก.รมน. ภาค ๔ สย. ๒ / พตท. ๔๑ ได้รับมอบให้เข้าปฏิบัติการกิจในการป้องกัน และ
ปราบปรามการก่อความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ในห้วง
ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๔๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๔๘

ในพื้นที่ปฏิบัติการนี้แต่เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายพลเรือน โดยมี ศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานและแก้ปัญหาในห้าจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ หลังจากที พตท. ๔๑ ได้ลดบทบาทของตนมาตั้งแต่ปี ๔๔ เป็นต้นมา อย่างไรก็ตามจาก
สถานการณ์ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นมาตามลำดับ จนหน่วยงานข้าราชการพลเรือนไม่สามารถใช้
เครื่องมือ และขีดความสามารถที่มีอยู่เข้าแก้ปัญหาได้ ดังนั้นเมื่อ ส.ค. ๔๗ ที่ผ่านมา กอง
อำนวยการรักษาความปลอดภัยร่วมของสามจังหวัดภาคใต้อันประกอบไปด้วย จังหวัดปัตตานี
ยะลา และนราธิวาส ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ทำ
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ขอให้ ก.รมน. ภาค ๔ โดย ก.รมน. ภาค ๔ สย. ๒ / พตท. ๔๑
เข้ารับผิดชอบในการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่แทนตน

ขบวนการก่อความไม่สงบ BPYN ที่ก่อตั้งขึ้นมา และดำเนินงานจนทำให้โครงสร้างการ
แก้ปัญหาปกติของรัฐใช้ไม่ได้ผลนั้น ได้รับการสนับสนุนจากนอกประเทศ โดยเฉพาะมีการ

ร่วมกันดำเนินงานกับขบวนการ BPPK ที่ดำเนินงานก่อความไม่สงบในประเทศไมล์แลนด์ที่อยู่ด้านทิศใต้ของไทยอยู่ด้วย

๒. การดำเนินงานของ พตท. ๔๓ และแผนการเตรียมสนามรบด้านการข่าวของ สธ. ๒

กอ.รมน. ภาค ๔ สย. ๒ / พตท. ๔๓ ได้รับมอบภารกิจให้เข้าปฏิบัติการเมื่อ ๒๔ ก.ย. ๕๗ หลังได้รับการกิจ พตท. ๔๓ ได้เริ่มกระบวนการในการแสวงข้อตกลงใจ โดยเริ่มการวิเคราะห์ภารกิจตั้งแต่ปัจจุบัน (๒๕ ก.ย. ๕๗ เวลา ๐๓๓๐) หลังจากนั้นจะเริ่มพัฒนาหนทางปฏิบัติใน ๒๖ ก.ย. ๕๗ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หนทางปฏิบัติได้ใน ๒๗ ก.ย. ๕๗

สธ. ๒ หลังจากได้รับมอบภารกิจ ได้วิเคราะห์ว่าตนจะต้องจัดเตรียมผลผลิต IPB ต่าง ๆ นำเสนอฝ่ายอำนวยการอื่น ๆ ของ พตท. ๔๓ ภายใน ๒๕ ก.ย. ๕๗ เวลา ๐๕๓๐ เพื่อให้สามารถที่จะเริ่มการพัฒนาหนทางปฏิบัติของหน่วยได้ ซึ่งทำให้ สธ. ๒ จะมีเวลาในการจัดเตรียมผลผลิตเป็นเวลาประมาณ ๑๒ ชั่วโมง

สธ. ๒ ได้คัดเลือกเพิ่มข้อมูล และเพิ่มรายงานข่าวสารที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้ พบว่าผลจากการตรวจภูมิประเทศ และทำการประเมินผลพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยที่ผ่านมา มีเนื้อหาของข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการวางแผนอยู่เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม สธ. ๒ ยังคงขาดข้อมูลอีกหลายด้าน โดยเฉพาะข้อมูลจาก กอ.รมน. ภาค ๔, ศอบต. และกองอำนวยการรักษาความปลอดภัยร่วมทั้งสามจังหวัด ดังนั้น สธ. ๒ จึงได้ประสานงานไปที่ฝ่ายเสนาธิการของ กอ.รมน. ภาค ๔ และขอให้ สธ. ๕ ขอข้อมูลที่ต้องไปยังหน่วยงานข้าราชการพลเรือนอื่น ๆ ต่อไป ในขณะที่เดียวกัน สธ. ๒ ก็เริ่มงานในการผลิต IPB ของตนจากข้อมูลที่มีอยู่ ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถกำหนดหนทางปฏิบัติของฝ่ายก่อความไม่สงบที่เป็นไปได้มากที่สุดออกมาได้ก่อนการพัฒนาหนทางปฏิบัติของหน่วยจะเริ่มขึ้น และเมื่อมีเวลา สธ. ๒ ก็จะกำหนดหนทางปฏิบัติที่อันตรายที่สุด และหนทางปฏิบัติอื่น ๆ ออกมาต่อไป ทั้งนี้ สธ. ๒ ได้ร่างตารางเวลาการปฏิบัติต่าง ๆ ของตนดังนี้

- ◆ ๓๐ นาที ปฏิบัติในขั้นตอนแรกของ IPB ในการกำหนดสภาพแวดล้อมสนามรบเบื้องต้น ด้วยการกำหนด AO และ AI ออกมา
- ◆ ๔ ชั่วโมง ดำเนินการในการกำหนดสภาพแวดล้อมสนามรบในขั้นต่อมาด้วยการดำเนินการต่อข่าวกรองที่มีอยู่ ตรวจสอบสภาพแวดล้อม ใช้กระบวนการในการกลั่นกรอง แยกแยะ และกำหนดลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วนของสภาพแวดล้อมสนามรบแต่ละด้าน
- ◆ ๒ ชั่วโมง ดำเนินงานในขั้นที่สอง อธิบายผลกระทบของสภาพแวดล้อมสนามรบ ด้วยการประเมินผลกระทบของสภาพแวดล้อมในแต่ละด้าน ต่อการปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ (สามหลักสองเสริม) พัฒนาแผนภาพที่สามารถแสดงให้เห็น

ผลกระทบของสภาพแวดล้อมของสนามรบต่อหนทางปฏิบัติของฝ่ายเรา และหนทางปฏิบัติของฝ่ายก่อความไม่สงบ ในพื้นที่ปฏิบัติการ

- ◆ ๒ ชั่วโมง ดำเนินงานในขั้นที่สาม ประเมินศักยภาพคุกคาม เป็นการพิสูจน์ทราบ โครงสร้าง การจัด ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ซึ่ดความสามารถ ซึ่ดจำกัด และการดำเนินงานของฝ่ายก่อความไม่สงบ และฝ่ายสนับสนุนกับการสนับสนุน ที่มีแนวโน้มในการเป็นภัยคุกคามต่อ พตท. ๔๑ ในพื้นที่ปฏิบัติการ
- ◆ ๒ ชั่วโมง ดำเนินการในขั้นที่สี่ ตัดสินใจเลือกหนทางปฏิบัติของภัยคุกคาม ในขั้นนี้ สร. ๒ จะนำผลผลิตที่ได้ออกมาสังเคราะห์เข้าด้วยกันเพื่อให้ได้คำตอบที่สามารถบ่งบอกได้ว่า ฝ่ายก่อความไม่สงบน่าจะกระทำอะไรต่อไป และอย่างไร ซึ่งขั้นตอนนี้ สร. อาจนำแผนภาพหนทางปฏิบัติของฝ่ายก่อความไม่สงบขั้นต้นที่ตนได้จัดทำไว้ ไปตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน หรือไปสอบถามแนวทาง และความคิดเห็นจากผู้มีประสบการณ์หรือฝ่ายอำนวยการอื่น ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อความถูกต้องแน่นอนของผลผลิตที่ออกมามากยิ่งขึ้นก็ได้ นอกจากนี้ก็เป็นการทบทวน ข้อมูลบางด้านที่ผ่านมาก็ สร. ๒ อาจมองข้ามไปในห้วงของการดำเนินงานในแต่ละขั้นที่ผ่านมา
- ◆ ๓๐ นาที สร. ๒ ใช้ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดที่จะนำเสนอผลผลิต IPB แก่ฝ่ายอำนวยการต่าง ๆ ของ พตท. ๔๑
- ◆ ๑ ชั่วโมง สร. จะใช้ไปในการซักซ้อมการบรรยายสรุป และทำปรับปรุงเครื่องมือในการวาดภาพการรบ ก่อนที่จะกำหนดหนทางปฏิบัติที่อันตรายที่สุด และหนทางปฏิบัติอื่น ๆ ของฝ่ายก่อความไม่สงบ เมื่อมีเวลา และเมื่อหน่วยพร้อมที่จะดำเนินกรรมวิธีต่อหนทางอื่น ๆ ต่อไป

๓. การดำเนินงานในการจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าวของ สร. ๒ ในขั้นที่ ๑

หลังการกำหนดตารางการใช้เวลาของ สร. ๒ เรียบร้อยแล้ว สร. ๒ ได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการในการผลิต IPB ทันที โดยในขั้นต้นนั้นเป็นการกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งโดยปกติจะถูกกำหนดโดยหน่วยเหนือ ซึ่งก็คือพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่มี จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส แต่อย่างไรก็ตาม สร. ๒ ได้ประสานกับ สร. ๑ ไว้แล้วในเรื่องนี้ เนื่องด้วยเครื่องมือของ สร. ๒ เอง และความขาดแคลนของหน่วยงาน จึงมีผลให้การกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการนั้นจะเพ่งเล็งไปในพื้นที่ที่มีปัญหาในการก่อความไม่สงบเป็นหลัก ในขณะที่ในพื้นที่ที่อยู่ในสภาวะปกติการดำเนินงานจะไม่ไปเพ่งเล็งนัก และจะให้หน่วยงานปกติของจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบไปตามปกติถึงอย่างไรก็ตามในการกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการนั้นก็คือ พื้นที่ของสามจังหวัดดังกล่าวนี้

เนื่องจากพื้นที่ในการก่อความไม่สงบติดกับประเทศมาเลเซียแล่นด์ ที่มีช่องทางเข้าออกเป็นจำนวนมาก โดยทั้งนี้ช่องทางเข้าออกที่ใช้อยู่เสมออยู่บริเวณ อ. เบตง จว. ยะลา และ อ. สุไหงโก

ลก จว. นราธิวาส อีกทั้งยังมีกองกำลังของขบวนการแบ่งแยกดินแดนไมล์แลนด์อยู่บริเวณดังกล่าวด้วย ในประเด็นนี้ถือได้ว่าเป็นลักษณะเฉพาะของสนามรบประการหนึ่ง

เนื่องจากการก่อความไม่สงบนั้นเป็นสงครามในการแย่งชิง**ประชาชน** ดังนั้นปัจจัยทางด้านประชาชน เช่น ลักษณะเฉพาะของประชาชนในพื้นที่, ลักษณะทางด้านการเมือง, เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาในพื้นที่ จึงเป็นลักษณะเฉพาะที่ต้องมีการพิจารณา บทพื้นฐานดังกล่าวนี้ สธ. ๒ จึงได้กำหนด AO, AI และสภาพแวดล้อมของสนามรบได้ดังนี้

(ภาพ การกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการ (AO))

(ภาพ การกำหนดพื้นที่สนใจ (AI))

หลังการกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการและพื้นที่สนใจแล้ว สธ. ๒ ได้พิจารณากำหนดปัจจัยที่เป็นลักษณะเฉพาะของสนามรบตามลำดับความสำคัญ และลำดับความเร่งด่วนดังนี้

- ◆ ปัจจัยทางการนับถือศาสนา ทั้งนี้เนื่องจากศาสนาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ฝ่ายก่อความไม่สงบใช้เป็นเงื่อนไขชี้นำประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้นี้ เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อไปเข้ากับฝ่ายก่อความไม่สงบในการแบ่งแยกดินแดน ซึ่งต่อไป สธ. ๒ กำหนดไว้ว่าจะได้จัดทำแผนภาพสถานภาพประชาชนที่วาดภาพให้เห็นข้อมูลในการนับถือศาสนาต่อไป
- ◆ ปัจจัยทางการเมือง จากการที่ผู้นำของฝ่ายก่อความไม่สงบได้วางรากฐานในการแบ่งแยกดินแดนตั้งแต่แรกด้วยการแทรกซึมไปในองค์กรด้านการเมือง และได้วางรากฐานในระดับท้องถิ่นไว้ ดังนั้น สธ. ๒ ตกลงใจที่จะได้จัดทำแผนภาพสถานภาพประชาชนที่วาดภาพให้เห็นความเอนเอียงทางการเมืองต่อไป
- ◆ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ จากรากฐานด้านเศรษฐกิจของผู้นำฝ่ายก่อความไม่สงบ ทำให้มองเห็นได้ว่า อาจถูกใช้เป็นเงื่อนไข หรือการบ่อนทำลายด้านเศรษฐกิจได้ สธ. ๒ จึงตกลงใจที่จะจัดทำแผนภาพระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ และแผนภาพสถานภาพประชาชนที่วาดภาพให้เห็นฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชน ต่อไป
- ◆ ปัจจัยด้านสภาพทางภูมิประเทศลมฟ้าอากาศ ก็เป็นสิ่งที่ สธ. คำนึงถึง ทั้งนี้จะได้จัดทำต่อไปเพื่อผลในการเตรียมการด้านการปฏิบัติการทางทหาร และด้านอื่น ๆ
- ◆ ปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ สธ. ๒ ได้คิดไว้ว่าจะจัดทำเมื่อมีเวลาต่อไปก็คือ ในเรื่อง กฎการปะทะ ทั้งนี้เนื่องจากมีพื้นที่ปฏิบัติการที่ติดกับประเทศไมล์แลนด์ ดังนั้นจะต้องมีกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับกัน และถูกต้องตามกฎหมาย ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์กับประเทศ

เพื่อนบ้าน, ปัจจัยด้านสถานที่สำคัญที่อาจเกิดการก่อการร้าย, ปัจจัยการส่งกำลังบำรุง, ปัจจัยในการคมนาคม ติดต่อสื่อสาร เป็นต้น

๓. การดำเนินงานในการจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าวของ สธ. ๒ ในชั้นที่ ๒ การอธิบายผลกระทบของสภาพแวดล้อม

สธ. ๒ ตกลงใจว่าประชาชนเป็นลักษณะเฉพาะที่สำคัญที่สุดของสนามรบ ซึ่งจะมีอิทธิพลอย่างสำคัญยิ่งต่อหนทางปฏิบัติของทั้งสองฝ่าย ดังนั้นเขาจึงได้เตรียมจัดทำแผ่นบริวารสถานภาพประชากรที่วาดภาพให้เห็นถึงการนับถือศาสนาต่าง ๆ , แผ่นบริวารสถานภาพประชากรที่วาดภาพให้เห็นถึงความเอื้อเอียงทางการเมือง โดยแผ่นบริวารดังกล่าวนี้จะได้นำมาใช้ในการพิจารณา กำหนด และเลือกหนทางปฏิบัติของฝ่ายก่อความไม่สงบต่อไป นอกจากนี้ฝ่ายอำนาจการอื่น ๆ จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาทางปฏิบัติของฝ่ายเราด้วย

ภาพแผ่นบริวาร สถานภาพประชาชน พุทธ อิสลาม อื่นๆ

ภาพแผ่นบริวารสถานภาพประชาชน (2) สนับสนุนฝ่ายรัฐบาล, ฝ่ายก่อความไม่สงบ ฝ่ายเป็นกลาง

สภาพทางด้านเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนก็เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขของฝ่ายก่อความไม่สงบได้ สธ. ๒ จึงได้ตกลงใจจัดทำแผ่นบริวารการประกอบวิชาชีพของประชาชนขึ้น

(แผ่นบริวารสถานภาพประชาชน)

แหล่งส่งกำลังบำรุงในพื้นที่ ก็เป็นอีกประการหนึ่งที่ สธ. ๒ พิจารณาว่าจะทำให้สามารถกำหนดหนทางปฏิบัติของฝ่ายก่อความไม่สงบได้ง่ายขึ้น ดังนั้นเขาจึงจัดทำแผ่นบริวารแหล่งส่งกำลังบำรุงในพื้นที่ขึ้น ในขณะเดียวกัน สธ. ๒ ก็ได้สำรวจสถานที่สำคัญ ๆ ที่อาจเป็นเป้าหมายในการก่อการร้ายของฝ่ายก่อความไม่สงบ และจัดทำเป็นแผ่นบริวารขึ้น

แผ่นบริวารแหล่งส่งกำลังบำรุง

แผ่นบริวารเป้าหมายการก่อการร้าย

เนื่องจากพื้นที่ปฏิบัติการของ พตท. ๔๓ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไมล์แลนด์ สธ. ๒ จึงได้นำกฎการปะทะ ข้อจำกัดในการปฏิบัติการทางทหาร และข้อห้ามการดำเนินงานของฝ่ายรัฐบาลที่

อาจกระทบต่อความรู้สึกประชาชนในพื้นที่ แล้วส่งผลกระทบต่อทางปฏิบัติของทั้งสองฝ่ายมาพิจารณา จัดทำเป็นแผนบริหารขึ้น

แผนบริหาร กฎการปะทะ

แผนบริหารอื่น ๆ เช่น แผนบริหารแสดงสภาพภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศ, แสดงที่กำบังและ ซ่อนพราง, แสดงพื้นที่ในการชุมนุมโจมตี และแผนบริหารอื่น ๆ ที่จะมีประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ตามกำหนดการในการ ปปส. ต่อไป สธ. ๒ ได้บันทึกไว้ว่าจะทำในภายหลังเมื่อมีเวลา

๔. การดำเนินงานในการจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าวของ สธ. ๒ ในขั้นที่ ๓ การวิเคราะห์ภัยคุกคาม

แผนก สธ. ๒ ประเมินค่าภัยคุกคามด้วยการทบทวนความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับสนามรบ ตรวจสอบปัจจัยที่เป็นปัญหา และเป็นสาเหตุหลักของการก่อกำเนตการก่อความไม่สงบ ปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประชาชนที่ล่อแหลม, ตรวจสอบความอ่อนแอของฝ่ายรัฐบาลที่ส่งผลให้การก่อความไม่สงบเกิดขึ้น ดำรงอยู่ และเป็นไป, ตรวจสอบการปฏิบัติการของฝ่ายก่อความไม่สงบ BPYN ในพื้นที่ และตรวจสอบโครงสร้างการจัดและการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนฝ่ายก่อความไม่สงบอยู่ ทั้งจากในประเทศ และต่างประเทศ

โครงสร้างการจัด TWFC

โครงสร้างการจัด BPPK

แผนก สธ. ๒ จะเริ่มจัดวางโครงแผนที่สถานการณ์ เพื่อบันทึกข่าวสารที่มีอยู่จำนวนมาก แต่ทั้งนี้ สธ. ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า แผนภาพเหตุการณ์ - เวลา (Time Event Chart) จะสามารถนำมาใช้ในการบรรยายสถานการณ์ข่าวกรองได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจจัดทำแผนภาพเหตุการณ์ - เวลา ขึ้นประกอบแผนที่สถานการณ์ นอกจากนี้ยังนำมาใช้ในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่เลือกไว้เฉพาะได้ด้วย

ภาพ Time Event Chart

ขณะที่ดำเนินงานตามกระบวนการต่าง ๆ นั้น สธ. ๒ พบว่ามีการดำเนินงาน และการติดต่อของบุคคลต่าง ๆ ในพื้นที่จนทำให้เป็นที่น่าสงสัย ดังนั้นจึงสร้างตารางกิจกรรม (Activities Matrix) เพื่อที่จะทำให้การแสดงผลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบุคคลสำคัญในพื้นที่ปฏิบัติการออกมาได้โดยเร็ว นอกจากนี้แล้ว สธ. ๒ ยังได้ใช้ตามรางความเกี่ยวพัน (Association Matrix) เพื่อพิจารณาความเกี่ยวพันกันของบุคคลสำคัญต่าง ๆ ดังกล่าวด้วย

ภาพ Active Matrix

ภาพ Association Matrix

ผลจากแผนภาพเหตุการณ์ – เวลา, ตารางกิจกรรม และตารางความเกี่ยวพัน สธ. ๒ สามารถนำมาสรุปจัดทำเป็นไดอะแกรมความเชื่อมโยงเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล องค์กร และกิจกรรมต่าง ๆ

ภาพความเชื่อมโยง

และเพื่อให้สามารถมองเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้กระจ่างขึ้นโดยเฉพาะมุมมองบนแผนที่ สธ. ๒ จึงได้จัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลตามพิกัด (Coordinates Register) ขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถมองความเชื่อมโยงของเหตุการณ์, สถานที่ และเวลา ได้ดีขึ้น

แผ่นบันทึกข้อมูลตามพิกัด

เมื่อมีเวลา แผนก สธ. ๒ ได้จัดทำผลผลิตมาอีกหลายประการ เช่นแผ่นวิเคราะห์แบบการปฏิบัติในแต่ละเวลา เพื่อค้นหาวงจรการปฏิบัติของฝ่ายก่อความไม่สงบ, เทคนิคในการชุมนุมโจมตี เทคนิคการตีโฉบฉวย และเทคนิคในการเข้าตีของฝ่ายก่อความไม่สงบ ไว้ด้วย

แผนวิเคราะห์แบบการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบ

แผนภาพหลักนิยามการชุมนุม โจมตีของ BPYN

แผนภาพหลักนิยามการตีโฉบฉวยของ BPYN

แผนภาพหลักนิยามการเข้าตีของ BPYN

หลังการพิจารณาผลผลิตต่าง ๆ ที่ได้กระทำผ่านมา สธ. สามารถกำหนดหนทางปฏิบัติ โดยทั่วไปออกมาได้ดังนี้

- ◆ BPYN มีขีดความสามารถในการก่อการร้ายต่อสถานที่สำคัญทั่วทั้งพื้นที่สามจังหวัดได้พร้อมกัน ๕ จุดในเวลาเดียวกัน
- ◆ APYN มีขีดความสามารถในการเข้าโจมตีต่อกำลังฝ่ายรัฐบาล ด้วยกำลังไม่เกิน ๑๐๐ คน พร้อมด้วยอาวุธยิงสนับสนุน ค. ๔.๒ นิ้ว ไม่เกิน ๓ กระบอก และ ค. ๘๒ นิ้ว ไม่เกิน ๕ กระบอก โดยใช้เวลาในการเข้าตีไม่เกิน ๕ ชั่วโมงแล้วถอนตัวออกไปเพื่อมิต้องปะทะกับกำลังส่วนใหญ่ของฝ่ายรัฐบาล
- ◆ BPYN มีขีดความสามารถในการตั้งรับในฐานที่มั่น จากการเข้าตีของฝ่ายรัฐบาลด้วยกำลังที่มีอยู่ในแต่ละฐาน โดยใช้ระบบพื้นที่ฐานปฏิบัติการในการรื้อหน่วยการเข้าตี ริดรอนกำลังของฝ่ายเข้าตี และสลายกำลังเข้าไปในประเทศไมล์แลนด์เมื่อจำเป็น
- ◆ BPYN มีขีดความสามารถในการเพิ่มเติมกำลังด้วยกำลังกองโจรของ BPPK จากช่องทางอำเภอเบตง และอำเภอสุไหงโกทก ด้วยกำลังไม่เกิน ช่องทางละ ๒๐๐ คน ภายในเวลา ๑๒ ชั่วโมง
- ◆ BPYN มีขีดความสามารถในการบ่อนทำลายทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยการปลุกปั่นให้มีการหยุดงานประท้วง ปิดถนน ปิดช่องทางขนถ่าย ด้วยคนงานไม่เกิน ๕,๐๐๐ คนเป็นเวลา ๑๐ วัน
- ◆ BPYN มีขีดความสามารถในการบ่อนทำลายทางด้านสังคมจิตวิทยา ด้วยการสร้างสถานการณ์ให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้น ระหว่างไทยพุทธ และไทยอิสลาม ได้ไม่เกิน ๒ จุด ภายในเวลา ๑๐ วัน
- ◆ BPYN มีขีดความสามารถในการเผยแพร่ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต สื่อมวลชน และสมาชิกองค์กรเอกชนในพื้นที่เพื่อดึงดูความสนใจ ชักจูงนานาชาติเข้ามาแทรกแซง และกดดันต่อรัฐบาลไทย โดยใช้เวลาในการเผยแพร่ออกไปด้วยเวลาไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมงหลังเกิดเหตุการณ์

หมายเหตุ หนทางปฏิบัติทั่วไปของฝ่ายก่อความไม่สงบนี้ พิจารณาจาก ชีตความสามารถเบื้องต้น , สนับสนุน และเพิ่มเติมของการก่อความไม่สงบ ที่ฝ่ายก่อความไม่สงบ BPYN มีขีดความสามารถในการปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้พิสูจน์ทราบมาจาก โครงสร้าง การจัด ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี การสนับสนุน และการปฏิบัติที่ผ่านมาของ BPYN

๕. การดำเนินงานในการจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าวของ สธ. ๒ ในขั้นที่ ๔ การพิจารณาเลือกหนทางปฏิบัติของภัยคุกคาม

แผนก สธ. ๒ เริ่มงานในการพิจารณาเลือกหนทางปฏิบัติด้วยการกำหนด ที่หมายในการดำเนินงานที่เป็นไปได้ และผลลัพธ์ (End State) ของฝ่ายก่อความไม่สงบ เพื่อค้นหาปลายทางและทิศทางดำเนินงานของ BPYN จากนั้นจะได้นำผลผลิตในขั้นที่สามไปสวมใส่ในขั้นที่สองเพื่อกำหนดหนทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ทั้งสิ้นออกมา ก่อนที่จะประเมินค่าความสำคัญ และกำหนดความน่าจะเป็นของแต่ละหนทางที่กำหนดมา ด้วยลำดับความเร่งด่วนตามค่าความสำคัญ และความน่าจะเป็น สธ. ๒ ก็จะได้นำหนทางปฏิบัติแต่ละหนทางมาพัฒนา กำหนดแนวทางในการรวบรวมข่าวสาร และปรับปรุงหนทางไปตามลำดับ

ผลลัพธ์ (End State) ของฝ่ายก่อความไม่สงบ คือ การแบ่งแยกดินแดน และจัดตั้งรัฐอิสระเป็นประเทศใหม่ขึ้นมา

เป้าหมายที่เป็นไปได้ของฝ่ายก่อความไม่สงบอาจมีด้วยกันหลายระดับด้วยกัน

- ◆ ที่หมายระดับขบวนการ BPYN คือ
- การแย่งชิงประชาชนที่เป็นไทยอิสลามให้มาเข้าร่วมขบวนการในการแบ่งแยกดินแดนให้ได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ % เพื่อรุกฮือขึ้นยึดอำนาจรัฐ และแบ่งแยกดินแดนออกไป
- การสร้างสถานการณ์ให้เกิดความชอบธรรมในการแบ่งแยกออกเป็นประเทศ ด้วยการใส่เงื่อนไข สิทธิมนุษยชน, เชื้อชาติพันธุ์, ศาสนา และภาษา ชักจูงให้องค์การสหประชาชาติ และนานาชาติเข้ามาแทรกแซง กดดันให้มีการลงประชามติแยกตัวเป็นอิสระต่อไป
- ◆ ที่หมายระดับ APYN
- การยกระดับความรุนแรงในการต่อสู้เข้าสู่สงครามกองโจรทั่วประเทศ และชักจูงให้ฝ่ายรัฐบาลตอบโต้ด้วยความรุนแรง เพื่อดึงให้องค์การสหประชาชาติ และนานาชาติเข้ามาแทรกแซง กดดันให้มีการลงประชามติแยกตัวเป็นอิสระต่อไป
- พัฒนาสถานการณ์ในการก่อความไม่สงบ เข้าสู่ขั้นสงครามขบวนการทั่วทั้งพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ และทำสงครามขบวนการกับฝ่ายรัฐบาลเพื่อยึดอำนาจรัฐต่อไป
- ◆ ที่หมายระดับหน่วยกองโจร คือ
- เข้าโจมตีต่อกำลังของเจ้าหน้าที่รัฐในบริเวณพื้นที่วง A (แผ่นบริวารหนทางปฏิบัติซ้ำศึก) เพื่อสร้างความรู้สึกหวาดกลัวให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่คล้อยตาม และเป็นการข่มขวัญฝ่ายรัฐบาล

- ขยายสมาชิกหน่วยกองโจรในพื้นที่ในความควบคุมของฝ่ายก่อความไม่สงบ เพื่อสร้างกองกำลังไว้ต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาล
- เข้าตีโฉบฉวยในบางพื้นที่เพื่อชักจูงให้กำลังของฝ่ายรัฐบาลตอบโต้ด้วยความรุนแรง และใช้เป็นข้ออ้างในการขยายเงื่อนไขสิทธิมนุษยชนออกไปนานาชาติ
- ◆ ที่หมายระดับหน่วยก่อการร้าย คือ
 - ก่อการร้ายต่อเป้าหมายทางด้านพลังงานบริเวณเขื่อนบางลาง เพื่อสร้างความไม่น่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับฝ่ายรัฐบาล เป็นการบ่อนทำลายทางด้านเศรษฐกิจไปในตัว
 - ก่อการร้ายต่อเป้าหมายชาวไทยพุทธ และประชาชนภายในตัวเมืองที่มีแนวโน้มต่อต้านการแบ่งแยกดินแดนของ BPYN

นอกจากนี้แล้ว สธ. ยังได้พิจารณากำหนดที่หมายของ หน่วยปฏิบัติการจิตวิทยา, หน่วยประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ และหน่วยอื่น ๆ ของฝ่ายก่อความไม่สงบไว้ด้วย โดยทั้งนี้ สธ. จะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาต่อไป

หลังจากที่ สธ. ๒ ได้กำหนดผลลัพธ์ และที่หมายได้แล้ว สธ. ๒ ก็ได้้นำผลผลิตในขั้นที่สามและสอง มาพิจารณาเข้ากับผลลัพธ์และที่หมาย เพื่อกำหนดเป็นหนทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ทั้งสิ้นของฝ่ายก่อความไม่สงบ ได้ดังนี้

- ◆ ห/ป ๑ BPYN พัฒนาสถานการณ์การก่อความไม่สงบเข้าสู่ขั้นสงครามกองโจรอย่างเต็มรูปแบบ ในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อขยายอิทธิพล สร้างสถานการณ์ให้รุนแรง เรียกร้องเข้ามาแทรกแซงของนานาชาติ กดดันให้มีการลงประชามติเพื่อแบ่งแยกดินแดนสามจังหวัดภาคใต้ในที่สุด ด้วยการก่อการร้ายเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นกับผู้ที่มิคล้อยตาม, บ่อนทำลายทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา เพื่อขยายความไม่พอใจของประชาชนที่ล่อแหลมให้เข้ามาร่วมต่อต้านรัฐบาล เข้าทำสงครามกองโจรกับฝ่ายรัฐบาลเพื่อขยายความรุนแรงของสถานการณ์ และปฏิบัติการจิตวิทยาต่อสังคมโลกจนนานาชาติเข้ามาแทรกแซง กดดันให้มีการลงประชามติแบ่งแยกดินแดน
- ◆ ห/ป ๒ BPYN พัฒนาสถานการณ์การก่อความไม่สงบเข้าสู่ขั้นสงครามขบวนการอย่างเต็มรูปแบบ ในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ ตั้งแต่ มิ.ย. ๕๘ เพื่อเข้าสู่การทำสงครามขบวนการกับอำนาจรัฐ ยึดพื้นที่ในสามจังหวัดภาคใต้และจัดตั้งเป็นรัฐอิสระในที่สุด ด้วยการก่อการร้ายเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นกับผู้ที่มิคล้อยตาม, บ่อนทำลายทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา เพื่อขยายความไม่พอใจของประชาชนที่ล่อแหลมให้เข้ามาร่วมต่อต้านรัฐบาล ขยายกำลังกองโจร ขอรับการสนับสนุนจากกลุ่มประเทศอิสลาม จัดตั้งกองทัพ และเข้าทำสงครามเต็มรูปแบบกับฝ่ายรัฐบาล เพื่อยึดพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ จัดตั้งเป็นรัฐอิสระต่อไป

◆ **ห/ป ๓ BPN** เข้าทำการแย่งชิงการนำประชาชนจากฝ่ายรัฐบาล สร้างและเผยแพร่ความชอบธรรมในการแบ่งแยกดินแดน สร้างสถานการณ์กดดันรัฐบาล ดึงองค์การสหประชาชาติ และนานาชาติ เข้ามากดดันให้มิมติแบ่งแยกดินแดนออกมา ด้วยการบ่อนทำลายด้านสังคมจิตวิทยา เข้ามาช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ชี้นำประชาชนให้เกลียดชังรัฐบาล สร้างสถานการณ์ให้รัฐบาลตอบโต้รุนแรงเกินเหตุ ให้สื่อมวลชน และองค์กรเอกชน ชักจูงให้ต่างชาติให้ความสนใจ อาศัยภาวะวิกฤติที่สร้างขึ้น เรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติ และนานาชาติตำหนิรัฐบาลไทย และเข้ามากดดันทางด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมืองจนรัฐบาลไทยต้องปล่อยให้มีการจัดการลงประชามติขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้

ในการประเมินค่า และกำหนดลำดับความน่าเป็นไปได้ของแต่ละหนทางปฏิบัตินั้น สธ. ประเมินได้ว่า หนทางปฏิบัติที่ ๑ มีความสำคัญและมีความเป็นไปได้มากที่สุด ในขณะที่หนทางปฏิบัติที่ ๓ นั้นเป็นหนทางปฏิบัติที่มีความสำคัญและมีความเป็นไปได้น้อยที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม หนทางปฏิบัติที่ ๓ นี้จัดได้ว่าเป็นหนทางปฏิบัติที่เป็นอันตรายที่สุดต่อประเทศไทย

ด้วยเวลาที่มีอยู่นั้น สธ. ๒ จึงได้เริ่มดำเนินการพัฒนาหนทางปฏิบัติที่เป็นไปได้มากที่สุด คือ ห/ป ๑ และหนทางปฏิบัติที่อันตรายที่สุดคือ ห/ป ๓ โดยเริ่มที่ ห/ป ๑ ก่อนเพื่อให้ได้ผลผลิตไปนำเสนอในเวลาที่เหลืออยู่

สธ. ได้จัดทำแผนภาพสถานการณ์ขึ้นเพื่อให้อธิบาย ห/ป นอกเหนือไปจากการจัดทำส่วนที่เป็นข้อความของ ห/ป และ รายการเป้าหมายคุ่มค่า โดยทั้งนี้แผนภาพสถานการณ์นั้น สธ. ๒ ได้จัดทำเป็นแผนภาพสถานการณ์ในการก่อการร้าย, แผนภาพสถานการณ์ในการบ่อนทำลายทางด้านเศรษฐกิจ, แผนภาพสถานการณ์ในการบ่อนทำลายทางด้านสังคมจิตวิทยา, แผนภาพสถานการณ์ในการทำสงครามกองโจร และแผนภาพสถานการณ์ในการปฏิบัติการจิตวิทยาขึ้น

ห/ป ๑ BPN พัฒนาสถานการณ์การก่อความไม่สงบเข้าสู่ขั้นสงครามกองโจรอย่างเต็มรูปแบบในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อขยายอิทธิพล สร้างสถานการณ์ให้รุนแรง เรียกร้องการเข้ามาแทรกแซงของนานาชาติ กดดันให้มีการลงประชามติเพื่อแบ่งแยกดินแดนสามจังหวัดภาคใต้ในที่สุด ด้วยการก่อการร้ายเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นกับผู้ที่มีคล้อยตาม, บ่อนทำลายทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา เพื่อขยายความไม่พอใจของประชาชนที่ล่อแหลมให้เข้ามาร่วมต่อต้านรัฐบาล เข้าทำสงครามกองโจรกับฝ่ายรัฐบาลเพื่อขยายความรุนแรงของสถานการณ์ และปฏิบัติการจิตวิทยาต่อสังคมโลกจนนานาชาติเข้ามาแทรกแซง กดดันให้มีการลงประชามติแบ่งแยกดินแดน

รูป

หลังจากนั้น สร. ๒ ได้นำผลจากการวิเคราะห์ที่ผ่านมามาจัดทำ รายการเป้าหมายคู่ค่า และ กำหนดแนวทางในการรวบรวมข่าวสารขั้นต้นด้วยการกำหนดพื้นที่สนใจกำหนด และจัดทำตาราง เหตุการณ์, แผนภาพเหตุการณ์ กำหนดเป้าหมายสนใจ และกำหนดจุดตกลงใจขึ้นมา เพื่อใช้ นำเสนอ และปฏิบัติงานต่อไป

.....